



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นางสาวอรรฉฎา กงทชชชด

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ กรมชลประทาน

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ หลังจากที่ข้าพเจ้าเรียนจบระดับ ปวส. ก็มีความคิดที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่พร้อมที่จะส่งเสียให้เรียนต่อได้ในตอนนั้น จึงตัดสินใจทำงานแทนที่จะเรียนต่อ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานก็มีความคิดอยู่ตลอดว่าอยากที่จะเรียนต่อ เพราะการศึกษาก็ยังเป็นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเสมอ อีกทั้งยังจะช่วยต่อยอดหน้าที่การงานของเราได้ในอนาคต ทั้งยังจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวจริงได้ตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าเทอมก็ไม่แพงและอยู่ในเกณฑ์ที่คนทำงานหาเลี้ยงตัวเองก็สามารถจ่ายได้ อีกทั้งถึงแม้จะทำงานทำงานไปด้วยก็สามารถเรียนต่อได้โดยไม่กระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เราสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ ซึ่งในระหว่างที่ข้าพเจ้าทำงานและเรียนไปด้วยนั้น ข้าพเจ้าก็ได้สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการได้ และถึงแม้จะได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนเลย เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสาขาวิทยบริการฯ มีสื่อการเรียนหลายช่องทาง เพิ่มความสะดวกสบายทางการศึกษา ให้เราสามารถเรียนได้ทุกที่ ถึงแม้จะไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย เพียงแค่มีวินัย อ่านหนังสือและเข้าสอบสะสมหน่วยกิตให้ครบเท่านั้น

❖ การที่ได้ตัดสินใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น ในการสอบมีหลายวิชาที่สอบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ผ่าน ท้อ ไม่อยากเรียนต่อ แต่ด้วยความที่มีพี่ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน คอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจมาโดยตลอด ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยาก และยังสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ได้เรียนยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากแต่เรามีความเพียรพยายาม มีวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองความสำเร็จที่จะได้มาก็ไม่เกินความพยายามและความสามารถที่ทุกคนจะทำได้

❖ จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นลูกฟองขุนรามคำแหง ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวรามคำแหงที่กำลังศึกษาทุกท่านๆ ให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกคน สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง